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เยีย่มเพ่ือน เยือนมิตร  

ชวนคิด ต่อยอด 

 

บันทกึการเยี่ยมพื้นทีเ่พือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  แสวงหาแนวทางหนุนเสริมและต่อยอดงานพฒันา

นโยบายสาธารณะเพื่อสขุภาพ โดยใช้เครื่องมอืตาม พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาติ 

 

๒. กาญจนบุรี (๒๖ มถินุายน ๒๕๕๕) 

 

๒.๑ เพ่ือนพอ้งนอ้งพ่ี 

 

 ๒๖ มถินุายน ๒๕๕๕ ผมและคณะออกเดนิทางจาก สช. ถึงกาญจนบุรีค ่าพอด ี คุณหมอ

อภชิาต รอดสม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัพาไปรับประทานอาหารเย็นที่ร้านริมน ้า บรรยากาศเย็น

สบาย พีเ่พ็ญพมิล ศิริปโชติ ผู้อาวุโส อดีตข้าราชการสาธารณสขุ ปัจจุบันท างานภาคประชาสังคม ใน

บทบาทนายกสมาคมผู้สูงอายุ และนายกสมาคมสตรีจังหวัดกาญจนบุรี มาสมทมด้วย พร้อมกบัหิ้ว 

“ผดัเผด็กบ” เลิศรส จากร้านดังของเมอืงกาญจนบุรีมาให้ชิมกนัด้วย  

 คุณหมออภิชาต พาทีมงานมาร่วมด้วย ๒-๓ คน คือคุณหมอพนัส โสภณพงษ์ รอง

นายแพทย์สาธารณสขุจังหวดั คนเมืองกาญจนบุรี ลูกเขยขอนแก่น และคุณนงรัก คูหากาญจน์ รอง

นายแพทย์สาธารณสขุจังหวดัด้านสาธารณสขุ ทีเ่ตบิโตมาจากพยาบาลทนุจังหวดั 

 

 

 

 

 

 

 

คุณหมออภิชาตฯ เป็นคนใต้ ตวัเล็ก เสยีงดงั มนุษยสัมพนัธด์เียี่ยม สมยัเป็นนักเรียนแพทย์ 

ช่วงหยุดเทอมชอบไปท่องเทีย่วศกึษาวถิีชวีติชาวบ้านทางภาคเหนือ ภาคอีสาน โดยอาศยันั่งรถประจ า

ทางสส้ีม ซึ่งเต็มไปด้วยชาวบ้าน ลูกเดก็เล็กแดง ป๊ีบปลาร้า ของกนิของใช้ของชาวบ้าน คุณหมออภิชาต

เห็นผู้โดยสารแม่ลูกอ่อนทีต้่องเลี้ยงลูกน้อยบนรถประจ าทาง แกกอ็าสาช่วยอุ้มเดก็ให้  

ถ้าใครเห็นนักเรียนแพทย์ที่อุ้มเดก็น้อยลูกชาวบ้านบนรถโดยสารในสมยันั้น กอ็าจคดิว่าเป็น

พ่อของเดก็ เพราะตวัแกด าเข้ากนัได้ดี 

เมือ่เรียนจบ คุณหมออภิชาตไปเป็นแพทย์ชนบทฝังตวัอยู่ทีน่่านหลายปี สบืทอดวทิยายุทธก์าร

เป็นแพทย์ทีด่ีจากอาจารย์และพี่ๆ  ทีน่่านมากมาย อยู่น่านนานจนกลายเป็นเขยน่าน 

  คณุหมออภิชาต   พ่ีเพญ็พิมล 
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ตอนผมต้องไปช่วยงานเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมือ่ปี ๒๕๔๙ - 

๒๕๕๐ กเ็คยชวนคุณหมออภิชาต จากน่านมาช่วยเป็นทีมงานให้กบัรัฐมนตรี คุณหมออภิชาต ยินดเีตม็

ใจช่วยท างานอย่างเต็มที ่โดยอาศยัการวิ่งรอกระหว่างน่านกบักรุงเทพฯ อยู่เป็นปี 

ปี ๒๕๕๑ คุณหมออภิชาต ได้รับแต่งตั้งเป็นนายแพทย์สาธารณสขุจังหวดัทีเ่มืองแปดริ้ว เป็น

นายแพทย์สาธารณสขุจังหวดัที่มาด้วยระบบสอบคดัเลือก ซึ่งเป็นเรื่องทีน่่าภมูิใจ เพราะก้าวหน้าด้วย

ฝีมอืตนเอง อยู่ฉะเชงิเทรา ๔ ปี ก็ได้รับค าสั่งให้ย้ายมากาญจนบุรีแบบไม่รู้ตัว 

 ตอนที่ผมไปเยี่ยม คุณหมออภิชาต เพิ่งย้ายมาได้ไม่กี่เดอืน แต่ได้ออกตระเวนไปทั่วจังหวดั

แล้ว รู้ จักกบัคนไปทั่ว สามารถเชื่อมประสานการท างานได้อย่างรวดเร็ว 

อาหารเย็นมื้อนั้น มอีาจารย์อธิวัฒน์ พนัธ์ประชา อดตีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวดั

นครปฐม ซึ่งย้ายมาเป็น ผอ. สพฐ. เขต ๓ ที่กาญจนบุรี ขี่จักรยานออกก าลังกายแวะมาสมทบด้วย 

 

๒.๒ กาญจนบุรี เข่ือนจะแตกไหม? 

 

กาญจนบุรีเป็นจังหวดัทีม่ีพื้นที่ใหญ่โตเป็นอนัดบั ๓ ของประเทศ มีชายแดนติดกบัพม่า ยาว

กว่า ๒,๔๐๐ กโิลเมตร มปีระชากร ๘๓๘,๙๑๔ คน อาศยัอยู่ใน ๑๓ อ าเภอ เวลาคดิถึงเมอืง

กาญจนบุร ีคนทั่วไปมกัคดิถงึแหล่งท่องเทีย่ว ทุ่งใหญ่นเรศวร สะพานข้ามแม่น ้าแคว นักพัฒนาคดิถึง

ปัญหาเรื่องท่อกา๊ซจากพม่า การปนเป้ือนสารตะกั่วทีบ้่านคลิตี้  หลายคนคิดถงึการค้าชายแดน บางคน

คดิถึงการพฒันาเขตเศรษฐกจิใหม่ของพม่าทีท่ะวาย คนกรงุเทพอาจคิดถึงเรื่องว่าเขือ่นศรีนครินทร์จะ

แตกไหม? ฯลฯ 

กาญจนบุรีก็คล้ายๆ กบัจังหวัดส่วนใหญ่ของประเทศ ทีร่ายได้หลักมาจากภาคเกษตร รองลง

ไปเป็นอตุสาหกรรม การบริการ ค้าขาย และอืน่ๆ รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรประมาณ ๑ แสนบาท 

ซึ่งแน่นอนว่าส่วนน้อยได้มาก ส่วนมากได้น้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มกีารวเิคราะห์กนัว่ากาญจนบุรีมจุีดแข็ง ได้แก่ การมีศกัยภาพเรื่องการท่องเทีย่ว มีแหล่ง

ประวตัศิาสตร์ที่เชื่อมมาตั้งแต่สมยัทวารวด ี และมีผนืป่าอดุมสมบูรณเ์ชือ่มต่อกบัจังหวดัตาก และ

ก าแพงเพชร อยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯ มีพื้นทีเ่กษตรมากพอสมควร มแีหล่งเกบ็น ้าขนาดใหญ่ มเีขตแดน

ตดิกบัพม่าซึ่ งมีศกัยภาพในการพฒันาเชือ่มโยงถงึกนัได้อกีมาก 
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มจุีดอ่อน ได้แก่ ขาดการวางแผนและพฒันาแบบบูรณาการในทกุด้าน การพฒันาเป็นไปรวม

ศนูย์และแบบแยกส่วน แม้ว่ามีแหล่งเกบ็น ้าขนาดใหญ่ แต่กย็ังมพีื้นทีแ่ห้งแล้งกนัดาร ที่ดนิจ านวนมาก

อยู่ในการครอบครองของส่วนราชการต่างๆ การพัฒนาทีผ่่านมาเป็นไปตามกระแสหลัก ยังไม่ใช่

ทศิทางไปสู่ความยั่งยืน การรวมตวัร่วมคดิร่วมท าของคนเมอืงกาญจนบุรียังมีไม่มาก เป็นต้น 

โอกาสต่อการพฒันา ได้แก่ การพัฒนาถนนมอเตอร์เวย์ กทม. - กาญจนบุรี การเปิดประเทศ

ของพม่าและนโยบายเขตการค้าเสรีอาเซียน การส่งเสริมการท่องเทีย่ว นโยบายครัวของโลก นโยบาย

พลังงานทดแทน เป็นต้น  

อปุสรรคของการพฒันาได้แก่ การบริหารจัดการทีร่วมศนูย์อยู่ทีก่รงุเทพ คนเมอืงกาญจนบุรี

ก าหนดอนาคตของตนเองไม่ได้ ปัญหาทางสงัคมทีเ่พิ่มพนูมากขึ้น ภัยธรรมชาต ิเศรษฐกจิตกต ่า เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมือ่รวมกนัเข้า จังหวดัจึงมปีระเดน็ร่วมทีส่ าคญัได้แก่ ประเดน็การเปิดชายแดน ประเดน็

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ประเดน็การบริหารจัดการภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค และ

ท้องถิ่น ประเดน็การมสี่วนร่วมของทกุภาคส่วนในพื้นที ่ฯลฯ 

ค าถามใหญ่จึงน่าจะมีว่า “อนาคตเมืองกาญจนบุรี คนเมืองกาญจนบุรีก าหนดเองไดไ้หม 

หรือจะใหใ้ครที่ไหนมาก าหนดให้ เหมือนอดีตที่ผ่านๆ มา?”  

อาจเป็นค าถามทีใ่หญ่กว่า ทีว่่า เขื่อนศรีนครินทร์จะแตกไหม? 

 

๒.๓ การขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ผ่านสมชัชาสุขภาพ 

 

 พีน้่องชาวเมอืงกาญจนบุรีกเ็ป็นเหมอืนกบัพีน้่องในจังหวดัอืน่ๆ ที่มโีอกาสขบัเคลื่อนการ

จัดท า พ.ร.บ.สขุภาแห่งชาต ิ กนัมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๓ โน่น มบีุคคลแกนน าต่างๆ เข้ามาร่วมกนัท างาน

เรื่อยมา มกีารท างานเข้มบ้าง อ่อนบ้าง แล้วแต่จังหวะเวลา ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาตขิองการท างาน

ร่วมกนัแบบ “แนวนอน” ทีไ่ม่มกีารก าหนด บังคบั หรือจัดการแบบตามตวั 
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๑๐ ปีเศษที่ผ่านมา มงีานที่เกีย่วข้องกบัการปฏิรปูระบบสขุภาพแบบมีส่วนร่วมเกดิขึ้นสรปุได้

ตามแผนภาพต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีเ่มอืงกาญจนบุรี มีการน าเอา “กระบวนการสมัชชาสุขภาพ” มาใช้เป็นเครื่องมอืในการ

พฒันาและขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตามแนวคดิของการปฏริปูระบบสุขภาพตั้งแต่สมยัแรกๆ ทีม่ี

การเคลื่อนตวัระดมความคดิเพือ่การยกร่าง พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาติ ราวปี ๒๕๔๔ สมยันั้นม ี สปรส.

เป็นแกนประสานการท างานร่วมกนัอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดสมัชชาสขุภาพ ว่าด้วย สขุภาวะ

เดก็และเยาวชน การร่วมกนัค้นหาสิ่งดีๆ  ด้านการสร้างสขุภาวะ การร่วมวิ่งรณรงค์ล่ารายชื่อประชาชน

สนับสนุนการจัดท า พ.ร.บ.สขุภาพฯ การจัดสมัชชาสุขภาพจังหวดัเพือ่ให้ความเห็นต่อสาระส าคญัใน

ร่าง พ.ร.บ.สขุภาพฯ เป็นต้น 

ผมจ าได้ว่าในงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาต ิ ปี ๒๕๔๕ ทีไ่บเทค บางนา ทีมจังหวดั

กาญจนบุรียังน าเรื่องราวดีๆ  ของจังหวดัมาจัดแสดงในงานร่วมกบัเพือ่นจากจังหวดัอืน่ๆ ในภาคกลาง

ด้วย 
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สมยันั้นกม็เีพื่อนภาคทีีเ่ป็นธุระหลายๆ คน ได้แก่ พีเ่พญ็พิมล ศริิปโชติ คุณศิวโรต จตินิยม  

จาก อบต. หนองสาหร่าย อาจารย์สิริมา เจริญศรี จากวทิยาลัยอาชีวศกึษากาญจนบุรี คุณเพลินตา 

ประดับสุข คุณกัญญาพร สุทธิพนัธ์ คุณพยุงศรี นวารัตน์ เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

ในช่วงก่อนที ่พ.ร.บ.สขุภาพฯ จะส าเร็จออกมาเป็นกฎหมาย งานก็แผ่วลงไปตามสมควร อาจ

เป็นเพราะ สปรส. อ่อนแรงลงไปด้วย แต่เมื่อ พ.ร.บ.สขุภาพฯ ส าเร็จออกมาเป็นกฎหมายเมือ่ปี 

๒๕๕๐ ก็มกีารขยับตวักนัอกีครั้ง 

 ในการร่วมประชุมสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ ที่จัดเป็นทางการครั้งแรกตาม พ.ร.บ.สขุภาพ

แห่งชาต ิ เมือ่ปี ๒๕๕๑ ก็มเีพือ่นภาคเีครือข่ายไปร่วมงาน จากทั้ง ๓ ภาคส่วน คือจาก สสจ. 

กาญจนบุรี, พมจ.กาญจนบุรี, ประชาสัมพนัธจั์งหวดั, รพ. พหลพลพยุหเสนา, สถาบันการเรียนรู้ เพือ่

พฒันาท้องถิ่นกาญจนบุรี, และ อบต. บางแห่ง  

ในปีหลังๆ เพื่อนภาครัฐห่างออกไปสักหน่อย โดยยังคงมีอาจารย์สริิมา เป็นแกนน าคนส าคญั

เรื่อยมา มีคุณพศิิษฐ ยินดีวี จากกลุ่มต้นน ้าแคว กรรมการการเลือกตั้งจังหวดั และพีท่ิวาพร ศรีวรกุล 

จากศนูย์กสิกรรมท่ามะขาม เข้ามาหนุนเสริมเชือ่มโยง 

 

 

 

 

 

 

 

สมชัชาสขุภาพ เป็นเครื่องมอืพฒันาและขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพที่เน้นการมี

ส่วนร่วม เป็นเครื่องมอืของสาธารณะ ใครๆ จึงมสีทิธนิ าไปใช้ น าไปท า ถ้าเห็นว่าจะเกิดประโยชน์แก่

สาธารณะ ไม่ผูกขาดอยู่เฉพาะในแวดวงการแพทย์ และสาธารณสขุเท่านั้น เพราะเรื่องสขุภาพเป็นเรื่อง

ของทกุคน ทกุคนมสีิทธิทีจ่ะมีสขุภาพด ี ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นหน้าทีข่องทกุคน ทกุภาคส่วนทีต้่อง

ช่วยกนัท าให้เกดิสุขภาพไปพร้อมๆ กนัด้วย 
 

 

 

 

  พ่ีทิวาพร 

  อาจารย์สิริมา 

  คณุพิศิษฐ 
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๒.๔ มองไปขา้งหนา้  

 

ช่วงเช้าของวนัที ่๒๗ มถินุายน ๒๕๕๕ ผมและทมีงานได้มโีอกาสเยี่ยมเพือ่น เยือนมติร ทีห้่อง

ประชุมของส านักงานสาธารณสุขจังหวดักาญจนบุรี มเีพือ่นจากทุกภาคส่วนมาร่วมคุยแลกเปลี่ยนกนั

ประมาณ ๒๐ คน ทั้งเพือ่นเก่าและเพื่อนใหม่ 

มอีาจารย์ชวลิต สันถวะโกมล จากศนูย์คุณภาพชีวติผู้สูงอายุจังหวดักาญจนบุรี คุณหมอวรา

พร วีรเวทวัฒน์ จากศนูย์พฒันาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ คุณพชัรินทร์ พฒันะพิชัย จากสือ่มวลชน

กาญจนบุรี ๙๘.๒๕ คุณยอดหญิง สุวรรณนาคร จากวฒิุอาสาธนาคารสมอง คุณวงจนัทร์ บุญส่งดี 

จากพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น เข้าร่วมเวทีด้วย 

 อาจารย์อธวิฒัน์  จาก สพฐ. เขต ๓ พาเพื่อนครูมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยหลายคน  

 

 

 

 

 

 

งานนี้  ทางเจ้าบ้านคอื นายแพทย์สาธารณสขุจังหวดั คุณหมออภิชาตฯ และคุณหมอพนัส เป็น

หัวแรงต้อนรับอย่างแขง็ขนั มคุีณวิจารณ์ นามสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์ และคุณ

เอมอร บุตรแสงดี หัวน้ากลุ่มงานสขุภาพภาคประชาชนเข้าร่วมด้วย 

ส าหรับคุณเอมอรฯ น้องพยาบาลคนนี้  ผมรู้สึกคุ้นหน้าเธอมากๆ  

มาถงึบางอ้อ เมื่อเธอบอกว่า เธอเป็นนักวิ่งหญิง ๑ ใน ๗ – ๘ คน ของสายเหนือ ที่วิ่งรณรงค์

เพือ่การไม่สบูบุหรี่ ต่อเนื่อง ๗ วนั จากเชยีงใหม่ ถงึกรงุเทพ เมื่อเดือนตลุาคม ๒๕๓๐ คือเมือ่ ๒๕ ปี

ก่อนโน้น โครงการนี้ เป็นการท างานรณรงค์ด้านสขุภาพครั้งใหญ่ ของมลูนิธิแพทย์ชนบท ร่วมกบั

กระทรวงสาธารณสขุ องคก์ารอนามยัโลก และองค์กรอืน่ๆ อีกมาก 

เธออยู่ ในทีมสายเหนือทีผ่มเป็นหัวหน้าสายนั่นเอง สมยันั้น ผมเป็นผอ.ส านักงานส่งเสริม

วชิาการและบริการสาธารณสุขอยู่ทีพ่ษิณุโลก 

 

 ทีมวิ่งสายเหนือ น้องเอมอรนั่งอยู่ด้านหลังผม 

 

  อ.อธิวฒัน์ 
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  น้องเอมอรในปัจจุบัน 

 

การประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกนัและกนัจบลงโดยเราเห็นตรงกนัว่า ถงึ

เวลาทีจ่ะต้องพฒันากระบวนการสมัชชาสุขาภาพในระดบัจังหวัดให้เข้มแข็ง มกีารด าเนินการทีต่่อเนื่อง

ตลอดปี และต่อเนื่องไปทกุๆ ปี เพราะเราม ี พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาตฯิ รองรับเป็นหลังองิ และม ี สช. 

เป็นหน่วยสนับสนุนอยู่แล้ว เพือ่ให้กระบวนงานนี้ เป็นเครื่องมอืที่ทกุฝ่ายในจังหวัดทีส่นใจ ได้เข้ามาใช้

เป็นเครื่องมือพัฒนา ผลักดนั ขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะทีด่ีๆ  เพือ่คนในจังหวัดร่วมกนัต่อไป 

ซึ่งแนวทางใหม่นี้  เริ่มได้ทนัที่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ทีจ่ะถงึนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีส่ าคญั คือ ต้องมีกลไกบริหารจัดการทีช่ัดเจน ท างานแบบพหุภาคี มีองคก์รใดองค์กรหนึ่ง 

ท าหน้าทีเ่ป็นร่มให้ เพื่อทีจ่ะท างานได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ไม่ใช่ท างานเป็นแบบรายโครงการ 

รายครั้ง รายประเดน็เหมอืนทีผ่่านมาในอดตี 

องค์กรทีว่่านี้จะอยู่ ใต้ร่มการบริหารขององค์กรใด เป็นเรื่องของแกนน า ๓ ภาคส่วนในจังหวดั

จะได้ตกลงกนัเอง สช. มหีน้าทีส่นับสนุนทรัพยากร การพัฒนาศกัยภาพ และการท างานอืน่ๆ ร่วมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ายรปูหมู่หลังเสร็จการประชุม 
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การประชุมจบลงด้วยความเรียบร้อย โดยมคุีณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธกิาร คสช. 

เป็นผู้ด าเนินการประชุม และมคุีณศิริธร อรไชย (หนู) เป็นผู้ประสานงานหลักกบัภาคจัีงหวดั

กาญจนบุรี ซึ่ งรับไม้ต่อจากนอ้งเตชิต ชาวบางพรหม (ดี้ ) ที่โยกไปประสานงานภาคเหนือแทน  

 น้องเตชติ 

 

ผมปิดท้ายการประชุมว่า 
“เป็นเร่ืองของคนเมืองกาญฯคิดต่อ  คน สช. พรอ้มสนับสนุน” 

  

(final ๒๐สค.๕๕) 


